

4 Thái Bình

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 14/11, tiếp tục chương trình kỷ họp thứ tám, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 với 437 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,48% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 quy định tổng số thu ngân sách trung ương là

851.768.636 triệu đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531.364 triệu đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.069.568.636 triệu đồng, trong đó dự toán 367.709.919 triệu đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Đồng thời, Nghị quyết của Quốc hội cũng giao nhiệm vụ cho Chính phủ trong việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 14/11, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, đến nay 100% sở, ban, ngành đã đăng ký thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm; có 1.208/1.456 bộ

thủ tục hành chính của các sở, ban ngành đăng ký thực hiện quy trình giải quyết theo phương án “5 tại chỗ”, đạt gần 83%. Trong đó, các sở, ngành: Xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội đăng ký 100% thủ tục hành chính giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm. Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ ngày 1/10 đến ngày 14/11 để giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” là 2.979 hồ sơ. Trong đó,

ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chỉ đạo, là 1.069.568.636 triệu đồng, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thủ tục ưu tiên đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên quan; điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền. Chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020. Chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2020.

Giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”

số hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn là 2.597 hồ sơ, đạt 100%; không có hồ sơ giải quyết quá hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong tháng là 350 hồ sơ; số hồ sơ trả lại để chỉnh sửa, bổ sung là 32 hồ sơ.

Sau khi kiểm tra thực tế tại Trung tâm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”. Đồng chí chỉ khẳng định việc thực hiện

kiến nghị của đại biểu cử tri tổng hợp gửi HĐND huyện, các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh.

Chiều ngày 14/11, HĐND tỉnh, HĐND huyện Tiên Hải phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với đại biểu cử tri của huyện Tiên Hải.

Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện tháng 10 và 10 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019; dự kiến nội dung, chương trình kỷ họp thứ chín HĐND

tỉnh, HĐND huyện, các đại biểu cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống.

Đại biểu cử tri kiến nghị tỉnh, huyện có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân giải quyết những khó khăn về thiếu lao động, tìm đầu ra cho sản phẩm, diệt chuột bảo vệ sản xuất nhằm giải quyết tình trạng ruộng bỏ hoang tại các địa phương; có cơ chế đặc thù giúp các xã tạo nguồn kinh phí giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Các đại biểu cử tri kiến nghị huyện chỉ đạo đi chuyển công viên thông ở giữa các con đường (đo mở rộng đường xây dựng nông thôn mới) gây mất mỹ quan, mất an toàn giao thông; chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ,

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

VŨ SƠN TÙNG

(*Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh*)

tiếp tục nghiên cứu, đề xuất quy trình, phương thức làm việc khoa học, thuận lợi nhất để việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” đạt hiệu quả tối đa; sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất kỹ thuật đạt khoa học, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Về các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và giao các sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

ĐÀO QUYN

quả tải làm hư hỏng một số tuyến đường; lắp đèn báo hiệu tại một số ngã tư; tình cơ giải pháp chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, lạm thu tại một số trường học; sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề, khu công nghiệp; có nhà máy cấp nước sạch khi ngừng cấp nước trong nhiều ngày không thông báo cho nhân dân gây ảnh hưởng đến đời sống của bà con.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện sắp tới.

THÀNH PHỐ... (Tiếp theo trang 1)

vụ xuân, vụ hè năm 2020. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn. Các HTX DVNN chủ động lượng phân bón, giống,

thuốc bảo vệ thực vật cung ứng phục vụ xã viên, ra quân làm thủy lợi nội đồng, nạo vét hệ thống sông trục, kênh mương nội đồng, thu vớt bèo bống, khơi thông dòng chảy để chủ động tưới tiêu phục vụ sản xuất.

PHỐI HỢP... (Tiếp theo trang 1)

kiến nghị và đề ra phương hướng hoạt động trong kỳ tiếp theo. Thông qua đó nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Từ cơ chế phối hợp chặt chẽ, các đơn

vị phần đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giải pháp của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đề ra, góp phần giữ vững ổn định thị trường, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh đối tượng sản xuất, kinh doanh vi phạm pháp luật ngày càng có dấu hiệu gia tăng, tinh vi, xảo quyệt.

TIỀN HẢI

Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2019 do Hội Chủ tịch đạo huyện Tiên Hải vừa tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên các đoàn thể và nhân dân tham hiến máu tình nguyện.

Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 của huyện Tiên

Hải đã tiếp nhận được 279 đơn vị máu. Cũng tại ngày hội, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã khen thưởng 28 tập thể, cá nhân có thành tích dẫn tham hiến máu tình nguyện năm 2018.

MANH THẮNG

HỘI SINH VIÊN THÁI BÌNH TẠI HÀ NỘI

Tổ chức hoạt động tình nguyện ý nghĩa

Thành lập được gần 4 năm, bên cạnh việc củng cố lực lượng, Hội Sinh viên Thái Bình tại Hà Nội đã triển khai các hoạt động tình nguyện ý nghĩa dựa trên nền tảng các phong trào sinh viên.

Hội đã tổ chức thành công 3 chương trình xe tết đoàn viên cho gần 500 sinh viên về quê dịp tết Nguyên đán; tổ chức 3 chiến dịch tình nguyện hè các năm 2017, 2018, 2019 với 2 chương trình tiêu biểu: tiếp sức mùa thi và mùa hè xanh. Hội phối hợp tặng 450 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 56 triệu đồng; thành

lập các đội hình tình nguyện với 1.670 lượt hội viên, thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Ngoài ra, Hội còn tổ chức một số hoạt động tại Hà Nội hướng đến đối tượng chính là sinh viên như: chào tân sinh viên, talkshow “Đại học - tương tự tương và thực tế”, hành trình về địa chỉ đỏ, tham gia chương trình “Đồng âm cho em”...

Các hoạt động trên đã góp phần đoàn kết, tập hợp sinh viên Thái Bình tại Hà Nội, là môi trường để các sinh viên được rèn luyện, bồi dưỡng và trưởng thành.

PHƯƠNG CHI

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng 10 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo can thiệp tim mạch

Ngày 1/11/2019, bệnh nhân Trần Thị Lệ, sinh năm 1989, xã Nam Thắng, huyện Tiên Hải nhập Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị bệnh tim. Bệnh nhân Lệ hoàn cảnh rất khó khăn, con trai nhỏ 7 tuổi bị thiếu năng trí tuệ. Những năm gần đây sức khỏe bệnh nhân yếu, bệnh tật đeo bám nên hoàn cảnh càng thêm khó khăn, trong đó năm 2017 bệnh nhân mổ u vú; năm 2018 điều trị thoát vị đĩa đệm; năm 2019 phát hiện bị bệnh tim. Do bệnh

tật nên mọi công việc trong gia đình, lo chữa bệnh, nuôi con nhỏ bệnh nhân Lệ đều phải nhờ bố mẹ đẻ năm nay đã hơn 70 tuổi. Biết được hoàn cảnh khó khăn trong khi bệnh tim của bệnh nhân Lệ cần được điều trị kịp thời, ngày 5/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh quyết định vẫn thực hiện kỹ thuật can thiệp bit dù thông liên nhĩ dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA hiện đại, giúp điều trị bệnh lý tim mạch của bệnh nhân Lệ.

HÀ DUNG

Truyền thông phòng, chống tội phạm và ma túy trong công nhân lao động

Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư vừa tổ chức buổi truyền thông phòng, chống tội phạm và ma túy trong công nhân lao động.

Tại buổi truyền thông, 200 công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam chi nhánh Thái Bình được Công an huyện Vũ Thư truyền đạt các nội dung về chủ trương của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; những phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy; dấu hiệu nhận biết của người nghiện ma túy, tác hại của ma túy đối với con người... Việc sử dụng ma túy là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nguy cơ phạm tội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại

Thông tin về vụ án chống giết vợ tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư

Thông tin từ Công an huyện Vũ Thư cho biết: Vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 13/11/2019, tại thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (Vũ Thư), đối tượng Bùi Văn Cường, sinh năm 1996, trú tại thôn Nguyễn Xá, xã Quỳnh Hò (Quỳnh Phụ) đã dùng dao sát hại vợ là chị Đặng Hoài P, sinh năm 2001, trú tại xã Hòa Bình (Vũ Thư), sau đó dùng chân, mìn đốt xác nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, tháng 10/2019, do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng, Cường đã đưa chị P chuyển đến tỉnh Hải Dương và tỉnh Gia Lai sinh

sống, sau đó về nhà ông L là ông nội của chị P ở thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (Vũ Thư) sinh sống. Ở nhà ông L được 2 ngày thì Cường tiếp tục vào tỉnh Gia Lai, trong thời gian này giữa Cường và chị P có mâu thuẫn dẫn đến chị P đòi ly dị. Sáng ngày 13/11/2019, Cường từ Gia Lai về nhà ông L, Cường nói với chị P không muốn ly dị nhưng chị P không đồng ý. Thuyết phục vợ không được, Cường đã đi đến khu vực để dao nhà ông L lấy một con dao cán gỗ dài 30cm đặt vào người. Sau đó Cường và chị P tiếp tục ở trong buồng

các địa phương, doanh nghiệp.

Thông qua buổi truyền thông nhằm giúp công nhân lao động hiểu được nguy cơ, tác hại của ma túy đối với xã hội và con người, từ đó có biện pháp phòng, tránh để xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

NGUYỄN TÙNG

nói chuyện, khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm Cường đã ngồi lên người chị P dùng dao cứa cổ nạn nhân và dùng dây vải siết cổ rồi dùng chân, mìn ở trên giường phủ lên người nạn nhân và đốt. Cường dùng dao cắt cổ tay mình để tự tử nhưng do đâm cháy quá to, không thể được nên Cường chạy ra ngoài nhảy vào bể nước nhưng không chết và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện Công an huyện Vũ Thư và Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra, làm rõ vụ án.

NGUYỄN TÙNG

Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần tập trung chỉ đạo Trung tâm có định hướng trong việc tập huấn kỹ năng cho cán bộ đoàn, hội, đội. Trung tâm tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội. Bên cạnh đó, cán bộ Trung tâm cần tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai các hoạt động đoàn, hội, đội để Trung tâm thực sự là nơi hội tụ, sinh hoạt của thanh thiếu nhi, nơi phát hiện và uơm mầm tài năng nghệ thuật cho tỉnh.

Nhân dịp này, Trung tâm tổ chức gặp mặt truyền thống lãnh đạo, cán bộ, giáo viên qua các thời kỳ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Thái Bình là tỉnh ven biển nằm ở phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng, có hơn 50km bờ biển với 5 cửa sông lớn đổ ra biển, chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều sông và cường độ nước mùa lũ tràn ngập. Quá trình bồi tụ trên hình thành các cồn cát và nâng cao bề mặt đáy biển, là nguồn tài nguyên cần được thăm dò, khai thác, sử dụng hợp lý. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ khu vực ven biển 2 huyện Thái Thụy, Tiên Hải. Mục tiêu của việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài; làm căn cứ cho công tác quản lý tài nguyên cát ven biển và định hướng thăm dò, khai thác tài nguyên đến năm 2030; là cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý và làm thủ tục đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thăm dò, khai thác mỏ cát, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và là cơ sở để tích hợp vào quy hoạch trong thời gian tới. Đề xuất quy hoạch các mỏ cát ven biển bổ sung 25 m³ cát biển với tổng diện tích 22.860.000m², tài nguyên dự báo hơn 123.700 triệu m³.

Sau khi đơn vị tư vấn báo cáo, giải trình các ý kiến, kiến nghị của các thành viên Hội đồng thẩm định, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông nhất thông qua việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện, bổ sung báo cáo trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

ĐÔNG HƯNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Bậc học giáo dục mầm non có tỷ lệ trẻ đến trường tăng so với năm học trước, trẻ ăn bán trú đạt 99%, trẻ phát triển bình thường đạt tỷ lệ 98,9% ; cấp tiểu học và THCS không có học sinh bỏ học, các trường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giảng dạy; kết quả thi tuyển vào THPT chuyên và THPT hệ công lập tiếp tục đạt kết quả cao với 99,78% học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS. Với những kết quả đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng xếp thứ nhì khối các huyện, thành phố trong tỉnh.

Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học, tích cực tu bổ cảnh quan trường lớp, phòng bộ môn; đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng trau dồi kiến thức, đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần giữ vững và phát huy những kết quả đạt được.

MỜI VIẾT BÀI CHO BÁO THÁI BÌNH TẾT CANH TÝ 2020

Nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Báo Thái Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt: Báo Thái Bình tết Canh Tý 2020; đa dạng các nội dung hấp dẫn trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn).

Để ấn phẩm có nội dung phong phú, hấp dẫn, Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng kính mời bạn đọc và các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết tin, bài, truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm, câu đối, gửi tranh, ảnh, video clip... cho Báo Thái Bình, nội dung tập trung phản ánh không khí phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; gương người tốt, việc tốt, những nét đẹp văn hóa đặc sắc, môn thể thao truyền thống, những phong tục, tập quán liên quan đến tết cổ truyền của dân tộc, phong tục đón tết độc đáo của các nước trên thế giới... Mỗi bài viết nên kèm theo từ 3 - 5 ảnh có nội dung phù hợp với chủ đề phần này.

Tin, bài, ảnh, video clip... cộng tác xin gửi về địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc qua email: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Hạn cuối nhận tin, bài, ảnh: Ngày 20 tháng 12 năm 2019.

BAN BIÊN TẬP BÁO THÁI BÌNH

TIN TRẢ THƯỞNG GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỄN BẮC BÁN TẠI THÁI BÌNH CHÚC MỪNG

Quý khách hàng - trú quán tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 5 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc.

Trị giá **2 tỷ, 60 triệu** đồng
Mở thưởng ngày **31 tháng 10 năm 2019**
Số trúng thưởng: **88962**

Đã lĩnh thưởng ngày 07 tháng 11 năm 2019
Khách hàng đã ủng hộ Quỹ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình số tiền là 3 triệu đồng.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG